



Số 09 - tháng 10 &
11 2023

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha

Tháng 10: Cầu cho Thượng Hội Đồng

Chúng ta hãy cầu nguyện để Hội Thánh có thể thực hành việc lắng nghe và đối thoại như một lối sống ở mọi cấp độ, và để Hội Thánh được Chúa Thánh Thần dẫn tới các vùng ngoại biên của thế giới.

Tháng 11: Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, để khi thi hành tốt sứ mạng của mình, Ngài tiếp tục đồng hành với đoàn chiên được giao phó, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.



Chức thay đổi

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Chúng ta sắp bước sang năm phụng vụ mới, bắt đầu từ mùa Vọng thì nhà thờ Dreifaltigkeit, nơi cộng đồng chúng ta hay tổ chức Thánh Lễ sẽ đóng cửa. Do đó, bắt đầu từ mùa Vọng sắp tới, ở Herne cộng đồng chúng ta sẽ sử dụng nhà thờ chính là St. Bonifatius. Nếu bên Bonifatius có bị trùng giờ với giáo xứ Đức thì chúng ta còn có nhà thờ Herz Jesu ở Döngelstraße. Song hội trường bên giáo xứ Dreifaltigkeit thì cộng đồng chúng ta vẫn được quyền sử dụng.

Sau một năm đã quen với công việc mục vụ ở đây, tôi sẽ cố gắng tổ chức nhiều sinh hoạt mục vụ cho cộng đồng mình trong năm tới, như tĩnh tâm Tam Nhật Thánh, hành hương... Tôi đang lên chương trình dự thảo cho năm 2024. Nhiều cộng đoàn và hội đoàn đã gửi cho tôi lịch trình Thánh Lễ họ muốn cho năm tới. Vậy cộng đoàn nào chưa gửi hoặc ai muốn xin Lễ giỗ, Lễ kỷ niệm hôn phối thì nhớ liên lạc sớm với tôi trước kỳ họp Khoáng Đại III. Như vậy chúng ta sẽ tránh được tình trạng, đến sát nút mới xin lễ, mà lịch của tôi thì đã đầy cứng rồi.

Sau gần một năm, tuy chưa phải thời gian dài để hiểu hết mọi mặt của cộng đồng, nhưng qua sinh hoạt tiếp xúc với nhiều người, tôi đã cảm nhận được nhiều diễn biến trong cộng đồng. Đời sống cộng đồng có phát triển được là nhờ các sinh hoạt kinh lễ. Vậy nhân dịp mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Cộng đồng Thánh Micae, đánh dấu một bước ngoặt mới, tôi kính mời tất cả Ông Bà Anh Chị Em vào chiều thứ Bảy ngày 30 tháng 9 này, cùng về tham dự Thánh Lễ Bỏ mạng, xin Chúa qua lời chuyển cầu và che chở của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, giúp chúng ta vững tiến bước vào năm phụng vụ mới.

Xin Bình An của Chúa Giêsu ở cùng chúng ta.

Linh mục Tuyên Úy Đaminh Bùi Trọng Biên

Chúc mừng xưng tội rước lễ

„Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống,
ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì sẽ không phải chết“ (Ga 6,50)

Cha Tuyên Úy cầu chúc Linda Phạm lần đầu tiên được Chúa Giêsu Thánh Thể đến viếng thăm và ở lại trong tâm hồn. Xin Chúa luôn đồng hành với con trong cuộc sống.

Chúng ta cùng hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với gia đình nhân dịp Linda Phạm lãnh nhận Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa.

Thánh Lễ Bồn Mạg Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Chủ nhật lúc 15 giờ 00 ngày 27.8.2023, cùng với Giáo hội hân hoan mừng kính thánh nữ Mônica, bồn mạg Hội Các Bà Mẹ Công giáo được cử hành tại nhà thờ Bonifatius - Glockenstr. 7 - 44623 Herne, do cha Tuyên Úy Đaminh Bùi Trọng Biên chủ tế.

Cùng hiệp ý cầu nguyện cho cha Cố Phêrô, cha Phanxico Xavier, cha Giuse Hiễn, quý Bà trong Hội đã được Chúa thương gọi về, bà Anna Huệ, bà Cecilia Đức, bà Anna Tuấn, bà Anna Xu, bà Anna Lâm, chị Maria Hương, bà Têrêsa Loan, bà Maria Mơ, bà Maria Trần Yên, bà Maria Đức, bà Rosa Maria Khen, bà Katharina Nhài, bà Maria Hoa, bà Maria Vui, bà Maria Trần, bà Maria Ánh, bà Anna Nhãn, bà Maria Nhữ.

Hiện diện trong thánh lễ, có quý bà, quý chị cùng gia đình của các hội viên, và đại diện cho Ban chấp hành Cộng đồng Thánh Micae.

Hằng năm chúng ta lại được nghe bài đọc thánh thư trích sách Huân Ca (Hc 26, 1- 4. 16 -21)

„Phúc thay cho người chồng có được một người vợ hiền -
Người vợ đức hạnh sẽ làm cho người chồng được sung sướng -
Một phụ nữ cẩn ngôn và có giáo dục là một bảo vật vô giá -
Có một người vợ thánh thiện và danh thơm tiếng tốt...“

Thánh nữ Mônica là tấm gương sáng chói cho các người làm mẹ, làm vợ, được coi là một vị thánh cứu giúp những gia đình gặp khó khăn trong tình yêu và hôn nhân, giúp cho con cái lạc đường quay về, tinh thần đạo đức của thánh nữ, được thể hiện bằng hy sinh và cầu nguyện liên li, đã cảm hóa chồng để ông được trở lại đạo một năm trước khi ông qua đời, sự kiên trì cầu nguyện suốt 18 năm ròng rã, thánh nữ dâng những dòng lệ hòa quyết những lời cầu nguyện âm thầm làm của lễ dâng lên Thiên Chúa, chính tinh thần thép đó đã giúp cho thánh Augustinô ăn năn trở lại và trở thành một vị thánh lừng danh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.

Hòa trong tiếng hát thánh thiêng của cộng đoàn dân Chúa, cùng với sự hiệp thông cầu nguyện trong thánh lễ, sau bài giảng, nghi thức tuyên thệ, Hội chúng ta mỗi năm vui mừng đón nhận thêm tân hội viên gia nhập Hội Các Bà Mẹ Công giáo:

* Bà Maria Nguyễn Thị Đào

* Chị Maria Lê Vũ Lan Phương

* Chị Maria Huỳnh Thị Tố Nga

* Chị Maria Lê Thị Phương Thảo
(tuyên thệ ngày 1.9.2023)

Tạ ơn Chúa, hiện nay Hội có 62 hội viên, tinh thần dần thân phục vụ của quý bà, quý chị cũng được nhân lên trong niềm hân hoan, phấn khởi.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Thúy Xuân đại diện cho Hội CBMCG tri ân cảm ơn cha chủ tế và các hội viên đã chung tay giúp trong thánh lễ hôm nay, phụng vụ, ẩm thực... Trong lúc quý bà, quý chị họp, dự giờ huấn đức, cảm ơn quý anh Đoàn LMĐT đã giúp làm bánh mì.

Đáp từ:

* Anh Dũng CĐT thay mặt cho BCH cảm ơn Hội đã đóng góp cho Cộng đồng Thánh Micae.

* Cha Tuyên Úy đã nhắn nhủ và chúc mừng bốn mạng Hội các bà mẹ, cha mừng vui khi thấy con số hội viên ngày một gia tăng của Hội các bà mẹ công giáo trong Cộng đồng chúng ta.

Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria và thánh nữ Mônica, gìn giữ hồn an xác mạnh, chúc lành cho cha và quý ông bà, anh chị em dồi dào ân sủng.

Thánh lễ kết thúc với tấm hình lưu niệm của Hội cùng cha Tuyên úy và mừng lễ bốn mạng của Hội CBMCG bên miếng xôi, ly chè, bánh ngọt...

Những món ăn giản dị, nhưng ấm áp lòng người, đậm đà mùi vị quê hương. Hứa hẹn cho thánh lễ long trọng hơn nhân dịp Hội Các Bà Mẹ mừng 25 năm thành lập Hội vào Chủ nhật ngày 25.08.2024.

Chia tay, chúng ta ra về trong an bình và mừng vui, với những nụ cười vương vấn còn nở rộ trên môi.

Hội Trường HCBMCG - Lucia Vương Thúy Xuân

Thành Kính Phân Ưu

Được tin,

Chúa gọi ông Giuse Trần Viết Thế, Cộng đoàn trưởng Cộng đoàn Nữ Vương Minden, sinh ngày 10.01.1967 tại Đồng Nai - VN. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 17 giờ 20 thứ Tư ngày 20.09.2023 tại Đức Quốc. Hưởng dương 56 tuổi.

Ông Giuse đã rời bỏ thế gian để về ở mãi bên Chúa, sự chia ly nào cũng là nỗi đau buồn, thương nhớ, mất mát, trong niềm tin cậy vào Đức Kitô phục sinh. Nguyện xin Thiên Chúa trở nên nguồn sức mạnh, nâng đỡ và an ủi Cụ Bà, bà quả phụ Nguyễn Thị Thu Sang, các Cháu cùng Tang Quyển.

Tết Trung Thu gia đình Thánh Micae

Tết trung thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay....

Rộn ràng khu phố Herne với những chiếc đèn lung linh muôn màu muôn sắc, trẻ em và người lớn vừa đi vừa hát, tháp tùng đội múa lân thật vui nhộn và hào hứng.



Đêm trung thu được mở màn với hoạt cảnh “chú cuội” vui vui và đáng yêu, do các diễn viên tài năng bẩm sinh, không học trường nghệ thuật vẫn diễn xuất và đối thoại thật dễ thương và linh hoạt, khiến mọi người say mê thưởng thức.

Bên cạnh những tiết mục như kể chuyện ý nghĩa trung thu, đồ vui có thưởng, võ thuật, đàn hát, Bingo, góc chụp hình lưu niệm, còn có cuộc thi lồng đèn trung thu tự làm. Gần 50 chiếc lồng đèn đủ mọi hình thể, rực rỡ sắc màu, cho thấy ý kiến sáng tạo phong phú, sự hào hứng, lòng hăng say của các em và các bậc phụ huynh đã chuẩn bị cho ngày Trung Thu.

Mừng Tết Trung Thu thì không thể thiếu những chiếc bánh trung thu truyền thống. Đặc biệt hôm nay còn có bánh nhân ngày sinh nhật của Cha Tuyên Úy Bùi Trọng Biên. Đúng là song hỷ.

Một ngày vui hoàn hảo là nhờ sự đóng góp của từng cá nhân. Đông đảo đến tham dự, cùng chung tay cộng tác, chia nhau niềm vui nụ cười. Thật không ngờ là lần đầu tiên tổ chức Tết Trung Thu cộng đồng mà được mọi người hưởng ứng đông như thế.

Nhân tiện nơi đây, Gia đình Micae cảm ơn công ty Vũ Ly đã tài trợ những hộp nước dừa thanh mát, ngon, bổ dưỡng cho mọi người khải khát.

Kết thúc đêm trung thu, mọi người ra về với gương mặt rạng rỡ, hân hoan. Mong đến Trung Thu năm tới, lại hẹn nhau xum vầy.

TDV

Lễ Giỗ 3 năm Cha Cố Phêrô

Thời gian trôi qua quá mau, mới ngày nào đó Chúa gọi Cha Cố Phêrô Nguyễn Trọng Quý về với Ngài, mà nay cũng đã 3 năm rồi.

Trong tâm tình biết ơn và cảm tạ ơn Chúa, Cộng đồng Thánh Micae đã tổ chức Lễ Giỗ 3 năm cho Cha Cố Phêrô vào ngày 16.09.2023 để kính nhớ người Cha khả kính, người Linh Mục nhân lành, hiền từ mà Chúa đã thương ban cho Cộng đồng chúng con trong suốt thời gian qua, nhất là xin Chúa thương đón nhận Cha vào nước Thiên Đàng.

Sau những ngày chuẩn bị và kêu gọi, Cộng đồng đã được sự hưởng ứng và ủng hộ của đông đảo giáo dân trong và ngoài vùng, nhất là được Chúa thương ban cho một ngày thời tiết thật tuyệt vời. Bởi vậy trước Thánh Lễ, các khâu trong Ban Điều Hành của Cộng đồng, mọi người khắp nơi đã có mặt thật sớm từ 2 đến 3 tiếng trước đó để chuẩn bị; bên Ca đoàn lo tập hát, rồi các món ăn được bà con đưa tới, những lò than nướng được chuẩn bị, các phân trang trí trong nhà Thờ, phân sắp xếp bàn ghế nơi hội trường đã được ban khánh tiết đảm nhận một cách chu đáo, trên bàn đã bày ra đủ mọi món ăn do nhiều bàn tay khéo léo mang đến.

Trước khi Thánh Lễ, ông Chủ Tịch cũng đã đọc đôi dòng tiểu sử về Cha

Tiền Sĩ Phêrô Nguyễn Trọng Quý:



Cha sinh ngày 15.01.1929 tại Bắc Ninh, lúc 12 tuổi Cha đã nhập dòng, năm 29 tuổi Cha được thụ phong Linh mục tại Ý vào ngày 29.06.1958. Sau biến cố Mậu Thân 1968 Cha đã trở về VN làm giáo sư tại Đại Chủng Viện Xuân Bích - Vĩnh Long, từ năm 1972 - 1975 Cha đã là giám đốc Đại chủng viện Thánh Toma, Long Xuyên. Sau biến cố 1975 Việt Nam rơi vào tay cộng sản, lúc đó Cha đã tham gia Đại hội Đại chủng viện thế giới tại Roma, và bị kẹt lại tại Pháp. Trong thời gian này Cha đã giúp giáo xứ ở Pháp và làm linh hướng cho giáo dân VN tại giáo phận Toulon. Năm 1981 Cha sang Đức để phụ giúp giáo xứ

Đức, Cha đã được làm linh hướng cho giáo dân Việt Nam thuộc Tổng giáo phận Paderborn và Giáo phận Essen. Vào năm 1993 Cha đã kêu gọi và khích lệ giáo dân thành lập Cộng đồng Công giáo Tổng giáo phận Paderborn và Essen với Thánh Bôn mạng là Micae. Từ năm 2000 tuy Cha về hưu, nhưng Cha vẫn ở lại Herne để tiếp tục nâng đỡ và giúp Cộng đồng. Ngày 11.09.2020 Cha đã từ giã Cộng đồng để về cùng Chúa, Cha đã hưởng thọ 91 tuổi, với 62 năm Linh mục.

Sau khi lắng nghe đôi dòng tiểu sử của Cha Phêrô, nhiều giáo dân nước mắt rơi lệ khi nhớ về Ngài, một người Tôi Tớ Trung Tín, một tấm gương hiền lành, nhân hậu cho tất cả các tín hữu trong và ngoài Cộng đồng.

Sau đó Thánh lễ được bắt đầu trong bầu khí trang nghiêm với bài ca nhập Lễ „Đi về Nhà Chúa“ được ACE Ca đoàn tổng hợp đưa mọi người hướng lòng lên Chúa qua sự đồng tế của Cha Tuyên Úy với Cha Gioan Baotixita Vũ Chí Thiện.

Vì lòng yêu mến Cha Cố Phêrô, nên lần này giáo dân khắp nơi, từ những cộng đoàn xa cũng tụ về để một lần được nhìn thấy Di Ảnh Cha Cố, một lần được nói với Cha lời cảm ơn và một lần được nói với Chúa lời tri ân và cảm tạ.

Qua lời mở đầu Thánh Lễ Cha Tuyên Úy đã kêu mời giáo dân nhớ về Cha Cố, cầu nguyện cho Ngài, để qua

việc làm của Ngài, và lòng yêu mến tha nhân, nhất là đức khiêm nhường, xin Chúa hãy thương và đón nhận Cha vào hàng ngũ các Thánh trên nước Thiên Đàng.

Đặc biệt qua bài giảng trong Thánh Lễ, cha Tuyên Úy đã nhắc nhiều về Cha Cố, mặc dù chính Ngài cũng không được may mắn tiếp xúc nhiều với Cha Phêrô Quý. Qua giáo dân Cha được biết; Cha Phêrô là người rất được sự quý mến từ mọi giới Tu sĩ, cho tới tất cả hàng giáo dân trong Cộng đồng, cũng như khắp mọi nơi. Người ta vẫn thường nói: „Cha Quý như là Thánh sống“. Từ một em nhỏ cho tới người lớn, Cha chưa hề làm mất lòng ai bao giờ, Cha luôn luôn biết lắng nghe và ân cần nhỏ nhẹ khuyên bảo, mỗi khi cần thiết. Khi nào cảm thấy mình không biết, Cha luôn có câu cửa miệng: „Thế à“, một cử chỉ khiêm tốn mà rất nhiều giáo dân đã học được ở nơi Cha.

Trong bài giảng Cha cũng có nói, là nếu chúng ta yêu mến Cha Phêrô, vì tính khiêm nhường và sự đơn sơ của Ngài, nhất là vì công sức mà Ngài đã gây dựng Cộng đồng chúng ta có được tới ngày hôm nay, thì chúng ta phải vì Ngài mà yêu thương nhau, tha thứ cho nhau, hãy đoàn kết cùng nhau xây dựng một Cộng đồng ngày một vững mạnh hơn.

Cha có cảm nhận, như đã có ơn Chúa đưa Cha về với Cộng đồng

chúng ta, bởi trong một dịp Lễ kỷ niệm 60 năm Linh mục của Cha Cố Phêrô, tình cờ về đây có một người gửi Cha tấm hình chụp chung, Cha thấy mình đứng chỗ ngay sau Cha Quý và Cha Thủy.

Cha Thiện cũng đã kể gần lúc kết Lễ, là trong một dịp gặp với một số Cha Sơ Thầy, mọi người thấy Cha Phêrô có vẻ buồn, thì mới hỏi Ngài tại sao, thì được trả lời là: „Hôm nay thấy trong người không khỏe, nên chạy xe hơi chậm“. Vậy hôm nay Cha chạy vận tốc là bao nhiêu? Cha Quý trả lời khoảng được 140km/h đến 150km/h thôi. Còn bình thường thì Cha chạy bao nhiêu? „Bình thường thì tôi vẫn chạy từ 180km/h đến 190km/h cơ“. Tự dung mọi người bỗng phá lên cười.

Trước khi kết Lễ, ông Chủ Tịch đã có lời cảm ơn đến Cha Tuyên Úy, Cha Gioan Baotixita Vũ Chí Thiện, toàn thể các Ban Ngành, từ đội giúp Lễ, Ban Thánh ca, Ban Phục vụ, Ban Khánh tiết, Ban âm thực, cùng sự ủng

hộ, đóng góp của Quý ông bà anh chị em, cũng như sự tham dự đông đảo của các giáo dân trong và ngoài vùng.

Sau Thánh Lễ, như lời kêu mời của ông Chủ Tịch mọi người đã cùng nhau ở lại vui vẻ dự tiệc ủng hộ, vì Cộng đồng không chính thức có Ban Âm thực, bởi vậy mọi Cộng đoàn, Hội đoàn, mọi người, mọi nhà trong Cộng đồng, phần lớn ai cũng có sự ủng hộ và đóng góp cho ngày Lễ Giỗ 3 năm của Cha Cố Phêrô Nguyễn Trọng Quý.

Một bầu khí thật thân mật và tinh thần nhiệt huyết hăng say của mọi tham dự viên từ trong hội trường cho tới bên ngoài.

Mong rằng Cộng đồng chúng ta luôn giữ được mãi tinh thần hăng say này, nhất là tinh thần và tinh thần đoàn kết, như qua bài giảng mà Cha Tuyên Úy đã kêu gọi khi nhắc về Cha Cố Phêrô của chúng ta.

Nguyễn Duy Trinh

Chúc Mừng Lễ Bỏ Mạng Ca Đoàn - Cộng Đoàn - Hội Đoàn

**** Mừng lễ thánh Têrêsa,***

Bỏ mạng Ca đoàn Têrêsa. Nguyễn xin Chúa ban cho Ca đoàn tràn đầy hồng ân, sức khỏe, luôn noi gương Thánh quan thầy phục vụ với tinh thần đơn sơ, chân thành, đầy nhiệt huyết với một tình yêu bao la rộng lớn.

**** Mừng lễ thánh Cêcilia,***

Bỏ mạng Ca đoàn Cêcilia, cầu chúc Ca Trưởng, các Ca Viên tâm hồn bình an, thể xác an mạnh, noi gương đời sống thánh thiện của Thánh nữ, dùng lời ca tiếng hát hăng say phục vụ ơn gọi Thánh Ca với mục đích “Tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa bản thân”.

**** Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi,***

Bản mạng Cộng đoàn Thánh Mẫu Mân Côi Hagen - Witten.

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28).

Xin Chúa chúc lành qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, cho Cộng đoàn luôn sống yêu thương, đoàn kết như Tràng Chuỗi Mân Côi được liên kết gắn bó, cùng nhau xây dựng Cộng đoàn mỗi ngày thăng tiến trong đời sống đức tin với ân sủng của Chúa.

**** Mừng lễ Đức Mẹ Fatima,***

Bản mạng Cộng đoàn Mẹ Fatima, Herne.

Nguyện xin Mẹ luôn giữ gìn, hướng

dẫn, dìu dắt các gia đình để mọi người luôn hiệp nhất, yêu thương. Xin cho Cộng đoàn biết yêu mến Mẹ, noi gương Mẹ và thực hành lời Mẹ nhắn nhủ “Cải thiện đời sống, siêng năng lần chuỗi Mân Côi, và tôn sùng Trái Tim Mẹ”.

**** Đoàn Liên Minh Thánh Tâm,***

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm mừng lễ Quan Thầy. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô là Vua toàn thể vũ trụ, thánh hóa và hướng dẫn các đoàn viên và gia đình, để mọi người biết nhìn lên Vua Giêsu nhân lành, cố gắng thực thi lời Chúa dạy, đem bác ái yêu thương phục vụ và qui phục vương quyền Chúa.

***Chúc mừng Thêm Sức
tháng 9.2023***

Henri Lê Nguyễn Phương, cháu nội của Ông Lê Chàng Rôi, Bergkamen.

Maria Katharina Vũ Ánh Minh, cháu nội của Ô. Bà Vũ Văn Bắc, Minden.

Cầu chúc các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức được Chúa Thánh Thần soi sáng, sẽ trưởng thành hơn trong Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến, luôn sống trong ân huệ và sự dẫn dắt của Thần Khí, hầu trở thành chứng nhân cho Đức Kitô nơi trường học, xã hội, trong gia đình.

Chúc mừng Lễ Thành Hôn

Anh Giuse Nguyễn Trọng Uy và chị Maria Vũ Thị Tuyết.

Khi tạo dựng loài người có nam có nữ, Chúa đã muốn cho cả hai nên một. Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu tuôn đổ ơn phúc dồi dào trên đôi Tân Hôn vừa trao lời thề hứa trước mặt Linh mục và cộng đoàn dân Chúa, cầu chúc anh chị luôn mãi sống trọn tình vẹn nghĩa phu thê.

Chúc mừng hai họ Nguyễn - Vũ có thêm dâu quý, rể hiền.

Cầu nguyện cho những Anh Chị Em ra đi trước chúng ta trong tháng 10 & 11
 Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Các Linh Hồn:

†	Ông Giuse Trương Văn Tuấn CD Các Thánh Tử Đạo	03.10.2010
†	Ông Giuse Trương Văn Phi, Bochum	03.10.2010
†	Anh Giuse Lê Yên Đình Nguyên, CD Arolsen	03.10.2019
†	Cháu Maria Ngô Mẫn Đoàn, CD Vincentê	04.10.2017
†	Cụ Gioan Nguyễn Kim Lan, CD Các Thánh Tử Đạo	05.10.2003
†	Ông Giuse Nguyễn Văn Vương, Gelsenkirchen	10.10.2015
†	Ông Phaolô Vũ Ngọc Thanh, CD Thánh Vincentê	19.10.2006
†	Ông Giuse Nguyễn Văn Khôi, Gelsenkirche	08.11.2010
†	Cụ Phêrô Nguyễn Duy Triệu, CD CT Tử Đạo	08.11.2012
†	Phanxicô Xavier Vũ Ngọc Lợi, CD Mông Triệu	10.11.2014
†	Bà Maria Trần Thị Hường, CD Mẹ Fatima	11.11.2007
†	Bà Martha Hoàng Thị Ư, Các Thánh Tử Đạo	18.11.2002
†	Ông Matthêu Vũ Ngọc Mỗi, CD Vincentê	19.11.2018
†	Cụ Giuse Trần Văn Tuấn, CD Nữ Vương	20.11.2015
†	Cụ Maria Trần Thị Chắt, CD Thánh Mẫu Mân Côi	22.11.2018
†	Ông Giuse Nguyễn Vũ Hưng Các Thánh Tử Đạo	28.11.2010

được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen.

Lịch Lễ tháng 10

CN	01.10.	Lễ Bỏ mạng ca đoàn Teresa: Giải tội lúc 11g30. Thánh Lễ lúc 12giờ tại nhà thờ St. Jakobus - An St. Jakobus 1 - 46119 Oberhausen.
T6	06.10.	Thánh Lễ thứ Sáu đầu tháng lúc 18g tại nhà thờ St. Barbara - Am Römerberg 1a - 59192 Bergkamen.
T7	07.10.	Thánh Lễ Giỗ 100 ngày lúc 11 giờ lại Bochum.
T7	07.10.	Thánh Lễ Bỏ Mạng cộng đoàn Thánh Mẫu Mân Côi tại nhà thờ Christ-König, Overbergstr. 45, 58099 Hagen, lúc 15:00 giờ. Giải tội: 14g30.
T 7	14.10.	Lễ Bỏ mạng Cộng đoàn Fatima: Giải tội lúc 14g30 và Thánh Lễ lúc 15g tại hội trường Allerheiligste Dreifaltigkeit, Helmholtzstr. 7, Herne.

Lịch Lễ tháng 11, cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời

T4	01.11.	Hội trường Dreifaltigkeit, Helmholtzstr. 7, 44623 Herne. Thánh Lễ Các Thánh Nam Nữ vào lúc 15giờ.
T6	03.11.	Thánh Lễ thứ Sáu đầu tháng lúc 18g tại nhà thờ Allerheiligste Dreifaltigkeit, Helmholtzstr. 7, 44623 Herne.
T7	04.11.	Thánh Lễ Cao Niên: 10g gặp gỡ. 10g30 đọc kinh Mân Côi. 11g Thánh Lễ tưởng nhớ những người quá cố tại hội trường Allerheiligste Dreifaltigkeit, Helmholtzstr. 7, 44623 Herne. Sau đó ăn cơm trưa chung.
T7	04.11.	Thánh Lễ Bồn Mạng Cộng Đoàn Nữ Vương Vương và cầu nguyện cho linh hồn Giuse Trần Việt Thế với sự đồng tế của cha Dominik Trần Mạnh Nam và cha Tuyên Úy tại nhà thờ St. Peter und Paul - Westkorse 11 - 32545 Bad Oeynhausien, vào lúc 16giờ. Giải tội: 15g30.
CN	05.11.	Thánh Lễ lúc 11giờ cho Gia Đình Thánh Micae Tại hội trường nhà xứ Herz Jesu, Döngelstr. 34, 44623 Herne. Sau đó ăn trưa chung và sinh hoạt với nhau.
CN	05.11.	Thánh Lễ Hôn Phối anh Giuse Nguyễn Trọng Uy và chị Maria Vũ Thị Tuyết vào lúc 13giờ tại nhà thờ Herz Jesu, Döngelstr. 34, 44623 Herne.
T7	11.11.	Thánh Lễ Tạ Ơn lúc 11 giờ.
CN	12.11.	St. Hedwig, An St. Hedwig 17A, 45326 Essen. Cộng Đoàn Thánh Gia Thất có Giải tội từ 13 giờ 30 và Thánh Lễ lúc 14 giờ.
T7	18.11.	Thánh Lễ giỗ 20 năm lúc 11 giờ tại nhà thờ St. Ludger - Am Heikenberg 13 - 44534 Lünen.
T7	18.11.	Thánh Lễ Bồn mạng ca đoàn Cecilia vào lúc 15gio tại nhà thờ St. Barbara - Am Römerberg 1 - 59192 Bergkamen.
CN	19.11.	Cộng đoàn Don Bosco hiệp dâng Thánh Lễ tại nhà thờ St. Georg - Neuhäuserstr. 78a - Paderborn. Giải tội: 14 giờ 30 và Thánh Lễ lúc 15 giờ.
T7	25.11.	Cộng Đoàn Thánh Phaolô hiệp dâng Thánh Lễ lúc 15g00 tại St. Elisabeth, Friedrichstraße 5, 59555 Lippstadt. Giải tội: 14g30

CN	26.11.	Allerheiligste Dreifaltigkeit, Helmholtzstr. 7, 44623 Herne. Thánh Lễ BỔn mạng Đoàn Liên Minh Thánh Tâm lúc 15giờ. Giải tội từ lúc 14g30.
----	--------	---

Báo Trước Lịch Lễ Tháng 12.2023. (Nếu không có gì thay đổi)

T 7 CN	02. - 03.12.	Họp Khoáng Đại III tại hội trường Herz Jesu, Döngelstr. 34, 44623 Herne.
T6	08.12.	Gia Đình Thánh Micae liên hoan Giáng Sinh tại hội trường nhà xứ Herz Jesu, Döngelstr. 34, 44623 Herne.
T7	09.12.	Cộng đoàn CTTVĐVN đón mùa Vọng thứ 2.
CN	10.12.	Cộng đoàn Thánh Cả Giuse đón mùa Vọng thứ 2 lúc 12 giờ tại St. Jakobus - An St. Jakobus 1 - 46119 Oberhausen.
T6	15.12.	Nhóm Thanh Thiếu Niên liên hoan Giáng Sinh tại Kamen.
T7	16.12.	Thánh Lễ mùa Vọng thứ 3 lúc 15g tại nhà thờ St. Michael- Westerbleichstr. 42 - 44147 Dortmund. Giải tội: 14g30.
CN	17.12.	Cộng đoàn Bielefeld đón mùa Vọng thứ 3.
T7	23.12.	Cộng đoàn Nữ Vương Minden đón mừng Giáng Sinh.
T2	25.12.	St. Bonifatius, Glockenstr. 7, 44623 Herne. Cộng đồng mừng Đại Lễ Giáng Sinh.
T3	26.12.	Cộng đoàn Thánh Mẫu Mân Côi Hagen, mừng Lễ Giáng Sinh lúc 15giờ.

Cha Tuyên Úy Urlaub

Từ Chủ nhật ngày 15.10 đến thứ hai ngày 30.10.2023. Ai có điều gì liên quan đến Mục Vụ xin liên lạc trực tiếp với Cha Xứ Đức tại giáo xứ của mình.



Pastor Đaminh Bùi Trọng Biên - Glockenstr. 7 - 44623 Herne

Handy: 0176-3248-5357

Home Page: www.songdao.de - Email: bienbui@gmail.com